

theo quy định. Đồng thời có các biện pháp tích cực có hiệu quả, hợp lý trong việc tăng cường quản lý thu theo Luật Thuế.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương (Huyện- xã, thị trấn) năm 2009: Phải căn cứ các quy định của Bộ Tài chính và các hướng dẫn, quy định của UBND tỉnh, Sở Tài chính để lập dự toán chi ngân sách đầy đủ, cụ thể đối với từng khoản, mục chi theo các quy định đã áp dụng trong năm 2008. Có kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhằm ổn định kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Trong quá trình xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2009 phải gắn với thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và chi phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Ngoài những nhiệm vụ chủ yếu nói trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn sử dụng ngân sách phải báo cáo, phân tích, đánh giá cụ thể các khoản chi tiêu ngân sách. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác thanh, quyết toán ngân sách năm 2008 theo đúng Luật Ngân sách, tiến hành thực hiện và khắc phục những sai phạm đã được cơ quan thanh tra phát hiện, kiến nghị;

- Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách năm 2009, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải quán triệt thực hiện các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo việc dự toán ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm và có hiệu quả.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2009. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tổng hợp kế hoạch kinh tế- xã hội và ngân sách năm 2009 theo đúng chế độ và thời gian quy định; chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo UBND huyện kịp thời chỉ đạo;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của cơ quan, đơn vị mình. Hoàn thành báo cáo UBND huyện trước ngày 15/8/2008 (Qua phòng Tài chính- Kế hoạch huyện).

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị một cách nghiêm túc, có hiệu quả và đúng thời gian quy định./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quân Chính